

ศธ.เตรียมคืนอำนาจแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.ครูฯ กลับให้เขตพื้นที่การศึกษา

● นำเสนอเมื่อ 24 ม.ค. 2563

จ่อคืนอำนาจโยกย้ายกลับมาสพฐ.

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปัญหาความซ้ำซ้อนกันของการแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรที่ขึ้นตรงกับ สพฐ. แต่ขณะนี้แต่งตั้งโยกย้ายโดยคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) จึงทำให้เกิดปัญหา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติในหลักการว่า บุคลากรของหน่วยงานใด ก็ต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดนั้นเป็นผู้มีอำนาจ เลื่อน ลด ปลด ย้ายได้ ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งก็คือ ให้ สพฐ.เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายได้ แต่การโยกย้ายนั้น จะให้พิจารณาในภาพรวมระดับจังหวัด อาทิ จังหวัดที่มีเขตพื้นที่ 8 เขต ก็ให้พิจารณาโยกย้ายครู ผู้บริหารกันข้ามเขตพื้นที่ได้ภายในจังหวัด กรณีที่ย้ายข้ามจังหวัดให้เสนอเรื่องมาที่สวนกลางเป็นผู้พิจารณา

ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.) และ สพฐ. ตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องงานต่างๆ โดยให้พิจารณาว่า งานใดที่ชัดเจนและเป็นงานของ กศจ. และ งานใดที่เป็นงาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ส่วนงานที่มีความทับซ้อนกันระหว่าง กศจ.กับ สพท. หรือกลุ่มงานสีเทาที่ไม่สามารถแบ่งกันได้โดยชัดเจน ให้คณะทำงานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้าง ศธ. ให้เป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยให้คณะทำงานฯเสนอกลับมาทั้งส่วนงานที่แบ่งกันได้โดยชัดเจนแล้ว และงานที่ทับซ้อนกัน ในการประชุมครั้งหน้า เพื่อหาทางออกร่วมกันในที่ประชุมวันที่ 31 ม.ค.นี้ ซึ่งตนเชื่อว่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย

“กรณีที่ สพฐ.เสนอรูปแบบการปรับโครงสร้าง สพฐ. ให้มี อ.ก.ค.จังหวัดนั้น ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับขอเสนอดังกล่าว เพราะเห็นว่า ไม่ได้ทำให้ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรจบลง ควรเป็นการพิจารณาในภาพรวมระดับจังหวัดและอยู่ภายในองค์กรของ สพฐ. น่าจะดีกว่า” นายวราวิช กล่าวและว่า ทั้งนี้หากทุกอย่างลงตัวเป็นมติที่ประชุมแล้ว หากมีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบรวมไปถึงการเสนอแก้ไขคำสั่ง คสช. ก็จะดำเนินการต่อ เพราะกรม มีมติไว้ให้หน่วยงานเสนอเรื่องขอยกเลิกคำสั่ง คสช.ได้ ที่ประชุมก็จะเสนอเรื่องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ส่วนจะใช้เวลาแค่ไหนก็ขึ้นกับขั้นตอนการพิจารณาตามครรลองของกฎหมายต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS วันที่ 24 มกราคม 2563](#)

ศธ.เคาะเขตพื้นที่ได้อำนาจการโยกย้ายครูคืน

ที่ปรึกษา ร.มว. ศธ. ถกบอร์ดปรับโครงสร้างศธ.เคาะเขตพื้นที่ได้อำนาจการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการคืนแล้ว
พร้อมตั้งคณะทำงาน ร.มว.ศธ.-สพฐ.ศึกษาปัญหาการทำงานในพื้นที่ที่ซ้ำซ้อน ก่อนสรุปอีกครั้ง 31 ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา ร.มว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า
ที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นการปรับปรุงโครงสร้างศธ.ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในส่วนของศึกษา
ธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เช่น การยุบหรือไม่ยุบตำแหน่ง
การตัดโอนอัตราตำแหน่งกลุ่มงานศึกษานิเทศก์ ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ตั้งนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่ประชุมจึงมีข้อสรุปว่าให้มีการตั้งคณะทำงานระหว่างสำนักงานปลัดศธ.
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขึ้น เพื่อวางแผนทางการแก้ไขปัญหาต่าง
โดยคณะทำงานของทั้งสองหน่วยงานจะนำปัญหาและเรื่องงานมาคลี่ดูว่ากลุ่มงานไหนที่ทำงานซ้ำซ้อนกันบ้าง
โดยแบ่งการจัดหมวดหมู่ของงานออกมาให้ชัดเจน
จากนั้นให้วิเคราะห์จนเหลือปัญหาที่เป็นกลุ่มสีเทาหรือกลุ่มงานที่ไม่สามารถเคลียร์ได้ลงตัวค่อยนำมาหารือร่วมกันอี
กครั้ง

ที่ปรึกษา ร.มว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในส่วนของการอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครุ
ที่ผ่านมาจะเป็นอำนาจของ
กศจ.เป็นผู้ดำเนินการจนทำให้บางครั้งเมื่อเกิดปัญหาการร้องเรียนและต่อต้านการประท้วงของนักเรียนที่ไม่อยากได้
ผอ.โรงเรียนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ ซึ่ง สพฐ.ก็ไม่สามารถเขาไปจัดการปัญหาได้ เพราะเป็นหน้าที่ของ กศจ.

**ดังนั้นในเรื่องนี้ที่ประชุมจึงมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะให้อำนาจการโยกย้ายข้าราชการให้เป็นหน่วยงานต้นสังกัด
ก็เป็นผู้ดำเนินการเอง** โดยจะอยู่ในรูปแบบกลุ่มเขตพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครุ
ทั้งนี้หลังจากคณะทำงานของสำนักงานปลัดศธ.และสพฐ.ไปวิเคราะห์กลุ่มงานร่วมกันแล้วจะนำเขาที่ประชุมในวันที่
31 ม.ค.อีกครั้ง ซึ่งตนเชื่อว่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์และเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563](#)